

ศึกประชันวิสัยทัศน์ สหรัฐ ในวันที่ 29 กันยายน 2563

โดย Min Sen Concept



การโต้วาทีของผู้นำประเทศของสหรัฐอเมริกา เป็นการประชันวิสัยทัศน์ของผู้นำ และความสามารถในการทำงาน หรือความอดทน เพราะอย่างน้อยต้องยืนอยู่บนเวทีอย่างน้อย 90 นาที โดยต้องควบคุมอารมณ์ได้อย่างดี นอกจากนี้ที่ควรจะมอง คือ เป็นการสื่อสารให้กับผู้สนับสนุนของตนเอง มากกว่าจะผลักดันให้คนที่ยังไม่เลือกมาเลือกตน เพราะโดยมาก คือประมาณ 90 % คิดว่าตนเองจะเลือกใครเรียบร้อยแล้ว แต่ครั้งนี้ 10 % จะมีความหมายในการตัดสินใจพอสมควร และทรัมป์คงจะมีท่าทางค่อนข้างก้าวร้าว ไม่เกรงใจใคร ซึ่งจะตอบสนองคนที่เลือกเขาอยู่แล้ว

การประชันครั้งแรกจัดที่ Case Western Reserve University ในรัฐ Ohio เมือง Cleveland โดยผู้ดำเนินการ คือ Chris Wallace ผู้สื่อข่าวอาวุโส จากสำนักข่าว Fox ซึ่งเขาอ้างว่าเขาเป็นเดโมแครตในกลุ่มรีพับลิกัน โดยมีหัวข้อสำคัญ 6 หัวข้อ ที่ส่งให้ว่าที่ประธานาธิบดีเตรียมการก่อน คือ ประวัติและผลงาน การเสนอชื่อผู้พิพากษาสูงสุด การระบาดของ COVID-19 เศรษฐกิจ ความโปร่งใสของการเลือกตั้ง การเหยียดผิว และความรุนแรงในเขตเมือง

โดยสาระสำคัญสำหรับคนอเมริกัน คงหนีไม่พ้นเรื่องเศรษฐกิจและปากท้องของพวกเขา ว่าใครจะทำให้ประเทศอยู่ได้อย่างดีในสถานะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ และคงหนีไม่พ้นว่า ทำไมการควบคุมการระบาดของ COVID จึงไม่เห็นผลดีนักในสหรัฐ และจะทำได้ยังไงให้ดีขึ้น ทั้งที่เป็นผู้นำทางด้านสาธารณสุขของโลก แต่มุมมองของต่างชาติจะพยายามมองว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนหรือกับประเทศของตนจะเป็นอย่างไร รวมถึงบทบาทของสหรัฐในเวทีโลกต่อไปจะเป็นอย่างไร ซึ่งบางคนมองว่าอเมริกากำลังจะโดดเดี่ยวตนเองหรือไม่

โดยเริ่มประเด็นกันด้วยเรื่องผู้พิพากษาสูงสุด ที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะตั้งทดแทนที่เสียชีวิต แทนที่จะให้ประธานาธิบดีท่านใหม่มาแต่งตั้ง เพราะการตั้งผู้พิพากษานี้มีผลต่อการเลือกตั้งได้ ด้วยทัศนคติของผู้พิพากษาสูงสุด มีความเป็นอนุรักษ์นิยม และก้าวหน้า ในปริมาณที่ค่อนข้างใกล้เคียง แต่การตั้งครั้งนี้จะส่งผลให้ฝ่ายอนุรักษ์มีโอกาสได้มากกว่าปกติ จากนั้นมาสู่เรื่องแผนเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขที่ Obama ได้ดำเนินการในสมัยก่อน ซึ่งทาง ทรัมป์ ก็โต้แย้งตลอดเวลาโดยไม่เปิดโอกาสให้ไบเดนได้พูดให้จบ รวมถึงมีการโต้แย้งกับพิธีกรอีกด้วย ซึ่งไบเดนพยายามกล่าวว่าทรัมป์ไม่เคยมีแผนเกี่ยวกับสาธารณสุข

การเข้ามาถึงเรื่องการสูญเสียชีวิตของคนจำนวนมากจาก COVID และทำไมคนอเมริกันจะต้องไวใจคุณเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งจะยาวนานถึงปี 2021 และเรื่องนี้เองที่ตอกย้ำว่าทรัมป์ไม่มีแผนทางสาธารณสุข และเขาบอกคนไม่ให้ตระหนก แต่เขาเองกับตื่นตระหนก และถ้ารัฐบาลเตรียมป้องกันจะดีกว่านี้ แต่ทรัมป์กล่าวโทษต่อจีนต่อไป และยังอ้างว่ามีการปกปิดตัวเลข และไบเดนค้านล็อกดาวน ถ้าเขาทำตามจะมีคนตายมากกว่านี้อีกมาก มีการกล่าวถึงวัคซีนที่กำลังจะได้ในไม่ช้า การกล่าวถึงการเปิดโรงเรียน และการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง COVID ซึ่งไบเดน ยังไม่มีทิศทางอะไร อันเป็น

แนวทางที่ทรัมป์ได้เปรียบในการบอกถึงเศรษฐกิจจะต้องเดินหน้าต่อไป ด้วยการเปิดประเทศ และทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐดีขึ้น

แนวทางของเศรษฐกิจต่อไป ซึ่งทรัมป์กล่าวว่อเมริกันกำลังจะเป็น V-Shape แต่ ไบเดนกล่าวว่าจะฟื้นแบบ K-shape และกล่าวถึงความแตกต่าง โดยทรัมป์กล่าวโทษไวรัสของจีน และการเปิดประเทศจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเทียบกับรัฐที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เทียบกับรัฐที่ปิดตนเองอยู่ แต่ไบเดนกล่าวว่า การแก้เศรษฐกิจไม่สามารถทำได้ ถ้าไม่แก้ปัญหาด้านสาธารณสุขเสียก่อน และเน้นถึงการใส่หน้ากากอนามัย ที่ทรัมป์ไม่ได้สนใจเรื่องหน้ากากอนามัย คำถามเกี่ยวกับการจัดการภาษี และการสร้างงาน โดยทรัมป์กล่าวว่าจะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากรัฐบาลโอบามา และทำให้เศรษฐกิจของอเมริกากลับมาดีขึ้น แต่ไม่ได้มีการกล่าวอะไรที่เป็นอนาคตที่เห็นได้ชัดเจนจากทั้งสองท่าน

ปัญหาด้านการเหยียดผิว และความรุนแรงที่เกิดขึ้น ไบเดนพูดถึงกลุ่ม KKK ที่กลับมามีบทบาทใหม่และใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะในเรื่องของการเหยียดผิว และทรัมป์ปฏิเสธที่จะออกมาประณามกลุ่มคนเหล่านี้ที่ใช้ความรุนแรง แต่ทรัมป์อ้างว่า เขาได้ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลคนผิวสี และยังได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ และยึดมั่นในเรื่องของกฎหมาย และคำถามเกี่ยวกับการเหยียดผิวมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งไบเดนยอมรับว่ามีการดำเนินการและดูแลกันมานาน แต่ทรัมป์กล่าวว่าปัญหานี้มาจากไบเดน และขาดการดูแลทางด้านกฎหมายที่ถูกต้อง โดยเฉพาะรัฐที่เดโมแครตดูแล คำถามทำไมผู้สนับสนุนตนควรจะเลือกตน ซึ่งทรัมป์กล่าวว่ามีประธานาธิบดีคนใดทำให้กับประเทศเท่าเขา เพราะเขาทำให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นมาก และปัญหาการว่างงานก็ลดน้อยลง และเสริมสร้างกองกำลังด้านความมั่นคงต่อไป การปรับปรุงกองทัพ และการปรับปรุงศาลสูงให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น แต่ไบเดนมองด้านตรงข้าม เมื่อทรัมป์เข้ามา แต่ไบเดนไม่ต้องการให้สังคมแตกแยกมากขึ้น และไม่ต้องการให้คนรวยมากยิ่งขึ้น แต่ไม่ได้กล่าวถึงอนาคตต่อไปของอเมริกาที่จะเป็น

เรื่องการเปลี่ยนแปลงของอากาศโลก และกล่าวถึงไฟไหม้ที่แคลิฟอร์เนีย ซึ่งทรัมป์กล่าวว่าสภาพแวดล้อมของอเมริกาดีขึ้นตั้งแต่เขามาดูแล แต่ไฟไหม้เกิดจากการแห้งแล้ง ไม่เกี่ยวกับ climate change แต่รัฐบาลเขาดูแลต้นไม้และปลูกอย่างมาก ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่สำคัญกว่า และไบเดน กล่าวถึงการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล และใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น และสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าในหลายพื้นที่ เพื่อดูแลสภาพอากาศให้ดีขึ้น และจะสร้างงานจากเศรษฐกิจเขียว (Green economy)

คำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมาถึง โดยเฉพาะการเลือกตั้งผ่านไปรษณีย์ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการทุจริตได้ ซึ่งไบเดนกล่าวว่า FBI ไม่เคยพบว่ามีการโกง และการที่ทรัมป์ว่าการโกง เพื่อจะได้ไม่มีคนมาใช้สิทธิทางไปรษณีย์ และหลายรัฐจะใช้วิธีนี้ แต่ทรัมป์กล่าวอ้างถึงการสอดแนมในสมัยของ ฮิลารี คลินตัน และจะมีการโกงทางไปรษณีย์อย่างมาก โดยเชื่อว่า 30-40 % จะเป็นการโกงและน่าละอาย และความล่าช้าในการนับคะแนนจากไปรษณีย์อาจจะเป็นปัญหา อันนำไปสู่ศาลสูงสุดในการพิจารณาหรือไม่ ซึ่งไม่มีคำตอบที่ชัดเจน ซึ่งทรัมป์อ้างถึงการโกงอย่างแน่นอน โดยเฉพาะกับทหารที่อยู่ต่างแดน และไบเดนกล่าวว่าไม่มีหลักฐานการโกง และไม่มี การเปิดก่อนแน่นอน และเขาพร้อมยอมรับผลการนับคะแนนไม่ว่าด้วยวิธีการใด

แต่จะยังมีการประชันวิสัยทัศน์อีก 2 ครั้งสำหรับว่าที่ประธานาธิบดี คือ วันที่ 15 ตุลาคม ที่ Adrienne Arsht Center for the Performing Arts ในรัฐ Florida เมือง Miami โดยพิธีกร คือ Steve Scully แต่ครั้งสุดท้าย คือวันที่ 22 ตุลาคม ที่ Belmont University ในรัฐ Tennessee เมือง Nashville โดยพิธีกร คือ Kristen Welker ซึ่งในครั้งหลังนี้จะไม่มีกำหนดหัวข้อก่อน หรือแจ้งก่อนในเวลาอันสั้น เราคงต้องติดตามต่อไป โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย และเวทีโลก ในฐานะของประธานาธิบดีของสหรัฐคนต่อไป